



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 27 เมษายน พ.ศ.2552 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'อุทุมพร' เผยไม่อยากเพิ่มสอบ PAT 8

ส่วนครูสายสังคมหนุนให้มีการสอบ ขณะที่ราชบัณฑิตค้านรวมไทย-สังคม

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวถึงกรณีที่อาจารย์สายสังคมเสนอให้มีการเพิ่มการทดสอบวัดศักยภาพวิชาชีพหรือวิชาการ หรือ PAT 8 สอบภาษาไทยและสังคมศึกษา ว่า มหาวิทยาลัยและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะต้องมาตัดสินใจร่วมกันว่า จะให้มีการสอบ PAT 8 หรือไม่ และหาก ทปอ.จะให้ สทศ.จัดสอบให้ ทปอ.ก็ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร แจกมาให้ สทศ. จากนั้น สทศ.จะมาพิจารณาว่า จะสามารถจัดสอบได้ทันตามที่มหาวิทยาลัยต้องการหรือไม่ แต่โดยส่วนตัวมองว่าไม่ควรจัดให้นักเรียนต้องสอบเพิ่มอีกแล้ว และข้อสอบ PAT เป็นข้อสอบที่เน้นความถนัดทางวิชาชีพเป็นหลัก หากเด็กตัดสินใจได้ว่า จะเรียนเพื่อออกมาทำอาชีพอะไรก็ให้เลือกสอบใน PAT นั้น แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ นักเรียนไทยยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอาชีพอะไร จึงวิ่งสอบทุกวิชา เมื่อเป็นเช่นนั้นนักเรียนก็จะเหนื่อยและสังคมก็จะโทษว่า สทศ.ให้นักเรียนสอบเยอะอีก ดังนั้นถ้าเพิ่มสอบ PAT 8 มหาวิทยาลัยต้องตอบคำถามให้ได้ว่ามีเป้าหมายในการสอบอย่างไร

"อยากให้แต่ละคณะทำความเข้าใจเรื่องความหมายของแบบทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และ PAT ให้ดีก่อน ที่สำคัญ ทปอ.ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ด้วยว่า การเพิ่มวิชาสอบขึ้นมาอีกนั้น ทำไปเพื่ออะไร โดยต้องเร่งสรุป และแจ้งนักเรียนได้ทราบล่วงหน้า เพื่อนักเรียนจะได้มีเวลาเตรียมตัว" ผอ.สทศ.กล่าว

ศ.กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาภาษาไทย ผู้เชี่ยวชาญภาษาและวรรณคดีไทย ในฐานะนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และปฐนียาจารย์ด้านภาษาไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะเพิ่มการสอบ PAT 8 เพราะเป็นวิชาที่ทำให้คนมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น แต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้นำวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษามาสอบร่วมกัน เนื่องจากปรัชญาของทั้ง 2 วิชานี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ด้าน ผศ.กิตติมา สังข์เกษม คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะเพิ่ม PAT 8 เพราะมีความสำคัญและทำให้สามารถคัดเลือกเด็กที่เข้ามาเรียนในสายนี้ได้ตรงตามความสามารถมากขึ้น แต่ถ้าจะให้มองอีกแง่หนึ่งก็รู้สึกเห็นใจเด็กที่จะต้องเพิ่มวิชาที่จะสอบ และคงจะมีการไปกวัดวิชามากขึ้นด้วย